

## ติดหรือไม่ติดสินบน?: เด็ก ชิน โก

ศิษยาภิบาลลูคมองเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่นั่งหลังโต๊ะใหญ่ของเขาด้วยความสิ้นหวัง เขาอาจเสนอเงินจำนวนเล็กน้อยให้ชายผู้นี้แล้วรับวีซ่าอนุญาตให้ศจ.จอห์นเข้ามาในประเทศ หรือเขาจะปฏิเสธและจะไม่ได้รับวีซ่า ทางเลือกเป็นของเขา

ศิษยาภิบาลลูคเป็นศิษยาภิบาลผู้สูงวัยของคริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งพันคนในหมู่ชาวจีนในฟิลิปปินส์ เขาเคยทำงานหนักมาก แต่ตอนนี้เขาสุขภาพไม่ดีและภาระหนักเกินไป ผู้คนบ่นว่าพวกเขาถูกทอดทิ้ง และเขารู้ว่างานประกาศของคริสตจักรในชุมชนเกือบจะหยุดลงอย่างสิ้นเชิง แต่เขาจะหาความช่วยเหลือได้จากที่ไหน? เขาค้นหาผู้ช่วยที่อายุน้อยกว่าทั่วฟิลิปปินส์ แต่แม้ในโรงเรียนพระคัมภีร์และสถาบันพระคริสตธรรมก็แทบไม่มีผู้รับใช้เชื้อสายจีนที่อายุน้อยเลย การหาให้พบสักคนหนึ่งในประเทศนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้

ในการหาหรือเรื่องนี้กับศิษยาภิบาลท่านอื่น ๆ ศิษยาภิบาลลูคพบว่า มีศิษยาภิบาลชาวไต้หวันเต็มใจที่จะมาทำงานในฟิลิปปินส์ ความสามารถทางภาษาและภูมิหลังทางวัฒนธรรมของพวกเขาเหมาะสมกับคริสตจักรที่พูดภาษาจีนของเขาเป็นอย่างดี ดังนั้นเขาและผู้ปกครองคริสตจักรบางคนจึงเดินทางไปได้วันซึ่งพวกเขาพบศจ.จอห์นที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะมารับใช้

อย่างไรก็ตาม เมื่อศิษยาภิบาลลูคยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับศิษยาภิบาลชาวไต้หวัน เขาประสบปัญหาใหญ่ เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองคาดหวังเงินจำนวนหนึ่ง และศิษยาภิบาลก็เคยได้ยินมาว่าในบางกรณีต้องใช้เวลาห้าถึงสิบปีในการดำเนินการใบสมัครเมื่อไม่มีเงินมาเสนอให้ ด้วยจำนวนที่เหมาะสมในการ "แลกเปลี่ยนมือ" ก็จะทำให้เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาไม่กี่วัน

เมื่อศิษยาภิบาลลูคนำปัญหาไปให้คณะกรรมการผู้ปกครอง ส่วนใหญ่อธิบายว่าการให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ควรถือเป็น "ของกำนัล" ไม่ใช่ "สินบน" หลายคนที่ประกอบธุรกิจ ได้ยอมรับว่าการ "ของกำนัล" แก่ผู้มีอำนาจเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศ พวกเขาเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในโลกธุรกิจ และหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่ยอมรับ พวกเขาจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ศิษยาภิบาลลูคได้แย้ง พวกเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายอะลุ่มอล่วยกับความชั่วร้ายหรือ หากเขาไม่ต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม? การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่พวกเขาควรยอมรับในฐานะคริสตจักรและปฏิบัติตามเพื่อดำเนินงานของคริสตจักรหรือ? หรือพวกเขาผู้ปกครองพูดถูกว่านั่นเป็นเพียง "ของกำนัล" ที่มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ? ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้ประกาศอย่างแน่วแน่ว่าคริสเตียนไม่ควรมีส่วนร่วมในการติดสินบน

เมื่อศิษยาภิบาลลูคสังเกตเห็นด้วยกับพวกเขาผู้ปกครองที่ขอให้เขาจ่ายเงิน พวกเขาก็ขู่ว่าจะถอดเขาออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งศิษยาภิบาลคนใหม่แทน อย่างไรก็ตามถ้าเขาตกลงจะให้เงิน จะไม่เป็นการอะลุ่มอล่วยกับความศรัทธาของตัวเองและสูญเสียความเคารพทางการเงินและการติดสินบน

คนในคริสตจักรที่รู้จักจุดยืนของเขาในเรื่องนี้? ศิษยาภิบาลลูคิมองเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาและพูดว่า....